

**THÔNG BÁO****kết luận của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo**

-----

Ngày 23/7/2021, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo. Tham gia Đoàn công tác, có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi đi kiểm tra thực địa một số mô hình, dự án, quy hoạch trên địa bàn huyện và nghe Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; nghe ý kiến phát biểu, tham gia của các đồng chí thành viên Đoàn công tác, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất, kết luận:

**1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm 2021**

Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là: Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện với tỷ lệ 100% cử tri tham gia bầu cử; đã tiến hành kiện toàn các chức danh của Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các phòng ban cơ bản đúng định hướng chủ trương của tỉnh, của huyện và phương án nhân sự Đại hội phê duyệt. Kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; thu ngân sách trên địa bàn đạt 51% so với kế hoạch; sản xuất nông nghiệp được duy trì. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện được giữ vững. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Tích cực, chủ động thực hiện

nhiệm vụ phòng, chống dịch covid-19, đảm bảo địa bàn an toàn trước dịch bệnh, góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

*Tuy nhiên*, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự hiệu quả, nhất là về nông nghiệp, chăn nuôi, phát triển du lịch; sản xuất nông nghiệp bước đầu xuất hiện một số mô hình sản xuất mới nhưng chưa hoàn chỉnh, chưa tạo được sự liên kết trong sản xuất; thu hút đầu tư trên địa bàn hiệu quả chưa cao; một số dự án chậm triển khai thực hiện; tiến độ giao đất, giao rừng còn chậm. Các mặt văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế, chậm chuyển biến. Công tác phát triển đảng, kết nạp đảng viên mới chỉ đạt 20% kế hoạch. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố phức tạp, nhất là tội phạm mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm hình sự, còn để xảy ra tình trạng vi phạm lâm luật nghiêm trọng; công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả chưa cao.

Những hạn chế, khuyết điểm trên có những nguyên nhân khách quan là do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân; việc huy động các nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Tuy nhiên, có nguyên nhân chủ quan là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn thiếu quyết liệt. Vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ còn hạn chế. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nội dung còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới**

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo tập trung lãnh đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, đề ra những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để tổ chức thực hiện; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

(1)- Tập trung quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chương trình hành động (nghị quyết chuyên đề) của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện để triển khai có hiệu quả; trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, đất đai,... của huyện để xác định rõ hơn các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các ngành lĩnh vực trọng tâm của huyện trong giai đoạn 2020 - 2025 theo định hướng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn; có những khâu đột phá mới đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

(2)- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành các chuỗi liên kết, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Quan tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của huyện như nông

nghiệp, xây dựng đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo rà soát và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư công năm 2021, xem xét điều chỉnh các dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để thực sự hiệu quả, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của Huyện, gắn nhiệm vụ trước mắt với phát triển lâu dài của huyện Tuần Giáo. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung Thị trấn Tuần Giáo, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển; định hướng tầm nhìn để xây dựng Thị trấn huyện trở thành đô thị loại IV vào năm 2025. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thành phần kinh tế đầu tư trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thống nhất trong Nhân dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

(3)- Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động và Nhân dân chấp hành nghiêm quy định "5K + vắc xin", chủ động thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; phát huy hiệu quả của tổ giám sát cộng đồng; tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm dịch, quản lý chặt chẽ người, phương tiện đi/đến địa bàn.

(4)- Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021 - 2025: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Quan tâm nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Chú trọng tuyên truyền để thay đổi nhận thức cho Nhân dân về lao động và việc làm; nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện, tuyên truyền và khuyến khích các hộ đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.

(5)- Nâng cao năng lực tổng hợp, dự báo và xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn huyện; chủ động phát hiện, ngăn ngừa từ sớm, từ xa việc lợi dụng vấn đề về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, chống đối, chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, nhất là ở các địa bàn xung yếu, xã vùng cao, vùng xa. Triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

(6)- Nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tăng cường lãnh đạo thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, nhất là kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc; kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(7)- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ còn khuyết; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay" trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(8)- Quan tâm, thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, từ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, phải đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, năng lực; thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo các phòng, ban của huyện theo Đề án của tỉnh. Tập trung lãnh đạo quyết liệt việc rà soát, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và Nhà nước. Động viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

### **3. Đối với những kiến nghị, đề xuất của huyện**

Một số kiến nghị, đề xuất của huyện đã được các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh trả lời, làm rõ tại buổi làm việc. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

*3.1. Đối với các kiến nghị:* (1)- Đề nghị bổ sung kinh phí cho 02 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 (Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy - bản Co Đưa, xã Mường Khong; đường từ bản Co Đưa - Trung tâm xã Mường Khong); (2)- Đề nghị bổ sung kinh phí cho 01 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng chưa ghi vốn (Đường trung tâm xã Tênh Phong Km1+967 - bản Thảm Nậm, huyện Tuần Giáo); (3)- Đề nghị sớm phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; khảo sát và phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với giá thị trường tại từng thời điểm; có cơ chế áp dụng điều chỉnh giá cụ thể cho loại hợp đồng trọn gói trong những thời điểm giá vật liệu, thiết bị trên thị trường tăng quá lớn. Có chính sách hỗ trợ đền bù hợp lý để thực hiện giải phóng mặt bằng trước khi khởi công dự án.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

**3.2. Đối với các kiến nghị:** (1)- Đề nghị cho dừng dự án xây dựng đô thị TNG, do nhà đầu tư nghiên cứu gần 02 năm nhưng chưa có báo cáo; (2)- Dự án Bò Uva, được cấp chủ đầu tư từ năm 2017 đến nay vẫn chưa triển khai các công việc tiếp theo. Đề nghị tỉnh xem xét nhà đầu tư xây dựng dự án khác; (3)- Đối với dự án Chợ Tuần Giáo, huyện đã có Tờ trình đề nghị làm 02 hợp phần xây dựng Chợ Tuần giáo. Đề nghị xây dựng hợp phần ngoài hàng rào trước để đưa vào sử dụng giải quyết vấn đề người dân lấn chiếm vỉa hè bán rau và thị tươi sống; (4)- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh cơ văn bản đề nghị xem xét đối với diện tích đất, nhà trụ sở Cục Quản lý đường bộ đang quản lý để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn.

Đồng ý chủ trương giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, rà soát cụ thể đối với từng dự án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đối với các nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, các nội dung thuộc thẩm quyền theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

**3.3. Đối với kiến nghị:** Đề nghị chuyển bến xe ra vị trí mới, đã có quy hoạch, rộng hơn và giải quyết được vấn đề nguy cơ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Đồng ý chủ trương giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

**3.4. Một số kiến nghị khác qua thảo luận như:** Phát triển mô hình văn hóa tâm linh phục vụ phát triển văn hóa, du lịch của Huyện là cần thiết, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo HĐND, UBND huyện phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, các sở, ban, ngành tỉnh triển khai theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo. Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- UBND tỉnh,
- Các ban đảng tỉnh,
- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, GTVT, Xây dựng, TN&MT, Công thương,
- Huyện ủy, UBND huyện Tuần Giáo,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, TH<sub>1</sub>.



**Lý Thanh Tiềm**